

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 748 /BKHĐT-TH

Hà Nội, ngày 05 tháng 02 năm 2015

V/v Giải quyết kiến nghị của
cử tri gửi tới kỳ họp thứ 8,

Quốc hội khoá XIII

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

CÔNG VĂN ĐẾN

Giữ... C... ngày 12/2...

Kính chuyển: Đ/c. Nến.....

Kính gửi: Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố
trực thuộc Trung ương.

Theo yêu cầu của Ban Dân nguyện - Ủy ban Thường vụ Quốc hội
(văn bản số 488/BDN ngày 05/12/2014, 510/BDN ngày 26/12/2014) và
chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ (văn bản số 9181/VPCP-V.III
ngày 17/11/2014; 10245/VPCP-V.III, 10251/VPCP-V.III ngày 22/12/2014)
đề nghị trả lời các kiến nghị của cử tri, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã nghiên cứu
và trả lời các kiến nghị thuộc lĩnh vực kế hoạch và đầu tư của cử tri địa phương
gửi tới Kỳ họp thứ 8, Quốc hội Khoá XIII.


Kính gửi Đồng chí các nội dung tại Phụ lục kèm theo để trả lời cử tri
được biết./

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội (để b/c);
- Ban Dân nguyện (UBTVQH);
- Chủ nhiệm VPQH;
- Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP;
- Bộ trưởng Bộ KH&ĐT;
- Sở KH&ĐT các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Các đơn vị liên quan;
- Lưu VT, Vụ THKTQD.



Tỉnh Vĩnh Phúc



**BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TRẢ LỜI KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI GỬI TỚI
KỶ HỌP THƯỜNG QUỐC HỘI KHÓA XIII LIÊN QUAN ĐẾN LĨNH VỰC
KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ**

(Kèm theo văn bản số 148 /BKHDT-TH ngày 05 tháng 02 năm 2015
của Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

Nội dung kiến nghị số 20 theo văn bản số 10245/VPCP-V.III:

Cử tri lo lắng một số vùng miền có vị trí quan trọng về an ninh quốc phòng như Vũng Áng đã cho người nước ngoài thuê trong thời hạn lâu dài, khó xử lý khi có tình huống bất lợi xảy ra. Đề nghị việc phát triển kinh tế phải lấy ý kiến của Bộ Quốc phòng và xây dựng chính sách phát triển phải đảm bảo hài hòa giữa phát triển kinh tế - xã hội với đảm bảo quốc phòng an ninh nhằm đảm bảo giữ vững chủ quyền đất nước trong giai đoạn hiện nay. R

Trả lời:

Theo quy định tại Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế và Nghị định số 164/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 29/2008/NĐ-CP, việc bổ sung thành lập các khu công nghiệp (KCN), khu kinh tế (KKT) phải phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch phát triển vùng và đô thị, quy hoạch sử dụng đất, phải đảm bảo phù hợp với bố trí quốc phòng và các yêu cầu về quốc phòng an ninh. Hồ sơ bổ sung quy hoạch KCN, KKT, thành lập và mở rộng KKT phải được lấy ý kiến của các Bộ, ngành liên quan trong đó có Bộ Quốc Phòng.

Theo quy định tại Luật Đầu tư 2005, Luật Đầu tư năm 2014 và Nghị định số 108/2006/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Đầu tư năm 2005, đối với các dự án quy mô lớn, quan trọng, đầu tư vào một số lĩnh vực có điều kiện thì cơ quan cấp Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư phải xin ý kiến các cơ quan liên quan trước khi cấp phép.

Căn cứ các quy định nêu trên, Dự án khu liên hợp gang thép và cảng Sơn Dương được Ban Quản lý khu kinh tế Vũng Áng (nay là Ban Quản lý KKT tỉnh Hà Tĩnh) cấp Giấy chứng nhận đầu tư năm 2008. Trước khi cấp Giấy chứng nhận đầu tư, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã có văn bản kèm hồ sơ Báo

Tỉnh Vĩnh Phúc

cáo Dự án đầu tư gửi các bộ, ngành liên quan, gồm cả Quân khu IV, Bộ Quốc phòng để lấy ý kiến theo quy định tại Luật Đầu tư và Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư và đã được các cơ quan chức năng đồng thuận cho triển khai cảng nước sâu Vũng Áng.

Việc cử tri lo lắng một số vị trí quan trọng về quốc phòng an ninh là cần thiết, tuy nhiên trong thể bố trí quốc phòng chung của cả nước, Bộ Quốc phòng, Quân ủy Trung ương đã có các phương án phù hợp xử lý các tình huống. Hiện nay, Bộ Quốc phòng có quy định tất cả các dự án phát triển kinh tế-xã hội trên những địa bàn chiến lược đều phải có ý kiến của Bộ Quốc phòng nhằm bảo đảm chặt chẽ các nội dung liên quan đến chủ quyền, an ninh quốc gia.

Trong thời gian tới, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ đẩy mạnh phối hợp và hướng dẫn các cơ quan cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cần tiếp tục phối hợp, lấy ý kiến các cơ quan liên quan trước khi cấp cho nhà đầu tư và triển khai dự án theo đúng quy định của pháp luật về đầu tư KCN, KKT và pháp luật có liên quan./.